

สรุปผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
ผู้บริหารสถาบันวิจัยพัฒนการสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

แผนปฏิบัติการงานตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารสถาบันวิจัยพัฒนการสนเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบ

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้อ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาศลักษณ์ ชัยวัฒน์

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เป้าหมายของสถาบันฯ	แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่จะทำ	เวลา/ความถี่/งบประมาณ
<p>ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย</p> <p>1. สร้างความเป็นเลิศทางความรู้ ที่ก่อให้เกิดปัญญา</p>	<p>เป้าหมายที่ 1</p> <p>สร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย ที่มีมาตรฐานที่เป็นเลิศ</p>	<p>1. สนับสนุนให้ผลิตสร้างเค้า โครง / วิทยานิพนธ์ที่มี คุณภาพ มีความริเริ่ม และ เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ของสถาบันวิจัยพฤติกรรม ศาสตร์</p>	<p>1. กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยคณะ กรรมการบริหารหลักสูตรอยู่ แล้ว โดยสถาบันฯ สนับสนุน งบประมาณ</p> <p>2. จัดประชุมคณะกรรมการ วิชาการของสถาบันฯ เพื่อ พิจารณาประเด็น / ปัญหา การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต ให้มีคุณภาพ</p> <p>3. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นิสิตให้มีความรู้เพิ่มเติมทั้งด้าน เนื้อหาพฤติกรรมศาสตร์ วิธี วิทยาการวิจัย และประเด็น ปัญหาวิจัยที่น่าสนใจ</p>	<p>1. ตามการประชุมเอง คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร</p> <p>2. จัดประมาณเดือนเว้น เดือน</p> <p>3. จัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ใช้งบประมาณเงินรายได้ 40,000.- บาท ซึ่งเป็นงบที่ รวมกับค่าตอบแทน วิทยากร)</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เป้าหมายของสถาบันฯ	แผนงาน	กิจกรรม/โครงการที่จะทำ	เวลา/ความถี่/งบประมาณ
		<p>2. สนับสนุนให้นิสิตทำปริญญา นิพนธ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ แผนงานวิจัยหลักของสถาบัน และงานวิจัยของอาจารย์</p>	<p>1. ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบถึง แผนงานวิจัยหลักของสถาบัน และโครงการวิจัยของอาจารย์ สถาบันทางสื่อเอกสารและทาง เว็บไซต์เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วม ตามความสนใจ</p> <p>2. จัดรายการ "พบนักวิจัย คุณภาพ" ในโครงการพัฒนา ศักยภาพนิสิตให้นักวิจัย (รวมทั้งอาจารย์ของสถาบันฯ เองด้วย) ที่มีผลงานที่ดี/ น่าสนใจ ตามที่นิสิตเสนอ รายชื่อและที่ประธานยุทธศาสตร์ เรียนเชิญมาเล่างานของตน เพื่อให้มีสติได้เรียนรู้จากงานวิจัย และเกิดแรงบันดาลใจในการทำ วิจัย (โดยทำงานร่วมกับ ยุทธศาสตร์วิจัย รศ.งามตา วัฒนทานนท์ ประธานยุทธศาสตร์)</p>	<p>1. จัดตลอดปี โดยประสาน กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณาจารย์และนักวิชาการ คอมพิวเตอร์ของสถาบัน วิจัยพฤติกรรมศาสตร์</p> <p>2. จัดภาคเรียนละ 1 - 2 ครั้ง ตามงบประมาณจะถือ จำนวน (ใช้งบประมาณ เงินรายได้ 40,000.- บาท ซึ่งเป็นงบที่รวมกับ ค่าตอบแทนวิทยากร)</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เป้าหมายของสถาบันฯ	แผนงาน	กิจกรรม/โครงการที่จะทำ	เวลา/ความถี่/งบประมาณ
		<p>3. สนับสนุนให้ผลิตเผยแพร่ งานวิจัยในการประชุมวิชาการและในวารสารวิชาการ</p>	<p>1. จัดการประชุมวิชาการทาง พฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2551 เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาสถาบันฯ (มีเอกสารหลังการประชุมหรือ Proceedings ด้วย)</p> <p>2. สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัย ในที่ประชุมต่างๆ ที่มีการทำ เอกสารหลังการประชุม เช่น การประชุม The 5th International Postgraduate Research Colloquium ที่ประเทศมาเลเซีย และที่ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยจัดงบประมาณให้การสนับสนุน และจัดกิจกรรม เพื่อการเตรียมตัวแสดงผลงาน</p>	<p>1. จัดภาคเรียนละ 1 ครั้ง (ใช้งบประมาณเงินรายได้ 20,000.- บาท)</p> <p>2. ตามการประชุมที่ผลิตได้ร่วม (งบประมาณเงินรายได้ 50,000.- บาท)</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เป้าหมายของสถาบันฯ	แผนงาน	กิจกรรม/โครงการที่จะทำ	เวลา/ความถี่งบประมาณ
			<p>3. สนับสนุนการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตทุกระดับ และการเตรียมพร้อมตีพิมพ์ผลงานวิจัย</p> <p>4. กระตุ้นให้นิสิตนำผลงานวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐาน โดยพิจารณามาตรการร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของสถาบันฯ</p>	<p>3. จัดให้ทุนการทำปริญญานิพนธ์ แก่นิสิตที่ผ่านค่าโครงการวิจัยแล้วทุกระดับ ปีละ 2 ครั้ง (ใช้เงินจากกองทุนสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ทุนละ 5,000.- บาท จำนวน 3 ทุน</p> <p>4. ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการของสถาบันฯ เดือนเว้นเดือน</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เป้าหมายของสถาบันฯ	แผนงาน	กิจกรรม/โครงการที่จะทำ	เวลา/ความถึงงบประมาณ
<p>1. สร้างความเป็นเลิศในทางความรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา</p> <p>2. ปรับทิศทางหลักสูตรให้มีเป้าหมายไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญา</p>	<p>เป้าหมายที่ 2</p> <p>สร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถสูงและมีคุณธรรม</p>	<p>1. ส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถสูงทางด้านเนื้อหาพฤติกรรมศาสตร์และวิทยาการวิจัย</p> <p>2. ผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ</p>	<p>1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต โดยให้มีวิทยากรบรรยายหัวข้อทางพฤติกรรมศาสตร์และวิทยาการวิจัยเพิ่มเติมจากวิชาเรียนประจำของนิสิต</p> <p>2. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 2 - 3 ท่าน มาให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรก่อนดำเนินการต่อไป</p>	<p>1. จัดภาคเรียนละ 1 - 2 ครั้ง (งบประมาณเงินรายได้ 40,000.- บาท ซึ่งรวมกับงบค่าตอบแทนวิทยากร)</p> <p>2. เดือน ตุลาคม 2550 ประมาณเดือน มกราคม หรือ กุมภาพันธ์ 2551</p> <p>ตามที่คุณวุฒิจะให้ เวลา (งบประมาณการปรับปรุงหลักสูตร) 3. ดำเนินงานได้ตลอดปี (งบประมาณเงินรายได้ที่หักไว้ 5% เพื่อการวิจัย)</p>
	<p>3. กระตุ้นให้คณาจารย์ทำงานวิจัยที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้</p> <p>4. พัฒนาคุณภาพผู้สอน</p>	<p>3. ประกาศเชิญชมคณาจารย์ให้ทำการวิจัยในชั้นเรียน หรือตั้งคณะกรรมการผู้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน</p> <p>4. สนับสนุนการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ การประชุม / อบรมของอาจารย์ และการเขียนตำราของอาจารย์</p>	<p>3. ประกาศเชิญชมคณาจารย์ให้ทำการวิจัยในชั้นเรียน หรือตั้งคณะกรรมการผู้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน</p> <p>4. สนับสนุนการทำผลงานวิชาการของอาจารย์ การประชุม / อบรมของอาจารย์ และการเขียนตำราของอาจารย์</p>	<p>4. ดำเนินงานตลอดปี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เป้าหมายของสถาบันฯ	แผนงาน	กิจกรรม/โครงการที่จะทำ	เวลา/ความถี่/งบประมาณ
<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษานิเทศ</p> <p>1. ส่งเสริมให้นิสิตจัดกิจกรรมและมี</p> <p>ส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างสรรค</p> <p>2. ให้นิสิตได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน</p> <p>และสังคม</p>	<p>เป้าหมายที่ 3</p> <p>พัฒนาคุณภาพชีวิตของ</p> <p>บุคคลและสังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมให้บริการ</p> <p>วิชาการแก่สังคม</p>	<p>1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการบริการ</p> <p>วิชาการแก่สังคมของสถาบันฯ</p> <p>ในโครงการ "พัฒนาครอบครัว</p> <p>เข้มแข็งและเยาวชนคุณภาพ</p> <p>ด้วยเครือข่ายครอบครัว</p> <p>โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร</p> <p>และจังหวัดนครนายก" และ</p> <p>โครงการบริการวิชาการอื่น ๆ</p> <p>ของสถาบันฯ เช่น การอบรม</p> <p>"การวิจัยเชิงคุณภาพ"</p> <p>2. สถาบันฯ สนับสนุนให้นิสิตริเริ่ม</p> <p>การบริหารวิชาการแก่ชุมชนเอง</p> <p>โดยสนับสนุนงบประมาณให้</p>	<p>1. จัดตลอดปี (ใช้งบประมาณ</p> <p>เงินอุดหนุนซึ่งเป็น</p> <p>งบประมาณแผ่นดิน</p> <p>ปี 2551 ประมาณ</p> <p>500,000.- บาท)</p> <p>2. ตามที่นิสิตจะจัด</p> <p>(มีงบประมาณโครงการ</p> <p>พัฒนาศึกษานิเทศ)</p>

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	เป้าหมายของสถาบันฯ	แผนงาน	กิจกรรม/โครงการที่จะทำ	เวลา/ความถี่งบประมาณ
<p>ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ</p> <p>- บุคลากรวัฒนธรรมและศิลปะเข้ากับกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>เป้าหมายที่ 4</p> <p>- สืบสานและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ดั้งเดิม</p>	<p>1. ส่งเสริมให้นิสิตร่วมในบริการวิชาการแก่สังคม</p>	<p>1. ส่งเสริมให้นิสิตแต่งกายให้เหมาะสมเวลาการเรียน</p> <p>2. ส่งเสริมกิจกรรมที่รักษาประเพณีไทยที่นิสิตจัด เช่น กิจกรรมการไหว้ครู โดยการจัดงบประมาณสนับสนุน และอำนวยความสะดวกอื่น ๆ</p> <p>3. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้นิสิต</p>	<p>1. ดิถีประกาศของมหาวิทยาลัย ให้นิสิตแต่งกายให้เหมาะสมและตัดเสื้อตามโอกาส</p> <p>2. ตามเทศกาลงบประมาณ)</p> <p>3. จัดในวิชา วป 787</p> <p>พุทธศตวรรษกับการพัฒนามนุษย์ในภาคเรียนที่มีการเปิดสอน (ใช้งบประมาณการสัมมนาทางวิชาการในรายวิชาของปีงบประมาณนั้น ๆ)</p>

กรมการคลัง
การพัฒนาระบบรัฐและ
อัตรากำลัง

ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาศลักษณ์ ชั่ววัลลี
และ อาจารย์ ดร.อุทธรณ์ ไชยจูกุล

เป้าหมายของสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

1. สร้างองค์ความรู้จากทฤษฎีที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ
2. สร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถสูงและมีคุณธรรม
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม
4. สืบสานและสร้างเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ดีงาม

เป้าหมายที่ 1 สร้างองค์ความรู้จากทฤษฎีที่มีมาตรฐานเป็นเลิศ

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่จะทำ	ผลการดำเนินงาน
- นิติสร้างเค้าโครง / ปรินิพนธ์ที่มีความริเริ่มและเป็นประโยชน์ต่อสังคม	- กิจกรรมดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยู่แล้ว โดยสถาบันฯ สนับสนุนงบประมาณ	เค้าโครงผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตามปกติ สถาบันฯ ใช้เงินกองทุนสถาบันฯ ตอบแทนแก่กรรมการสอบใบกรณีที่ไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณได้

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่จะทำ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>- นิสิตทำปริญญาโทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์</p>	<p>- ทางประธานยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาการเรียนรู้อาจจะจัดรายการ "พบนักวิจัยคุณภาพ" ในโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต</p> <p>- ให้นักวิจัยของไทยและต่างประเทศ (รวมทั้งอาจารย์ของสถาบันฯ เองด้วย) ที่มีผลงานที่ดี / น่าสนใจ มาเล่างานของตนเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้งานวิจัย และเกิดแรงบันดาลใจในการทำวิจัย (โดยทำงานร่วมกับยุทธศาสตร์วิจัยและรองศาสตราจารย์งามตา วุฒินานนท์ ประธานยุทธศาสตร์)</p>	<p>จัดให้ รศ.ดร. ชาย โพธิ์สิตา มาบรรยายตามทีมนิสิตเสนอ มีผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน และผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก</p>
<p>- นิสิตเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการและในวารสารวิชาการ</p>	<p>1. จัดการประชุมวิชาการทางพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2550 เป็นงานในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาสถาบันฯ (มีเอกสารสรุปผลการวิจัย)</p> <p>2. จัดประชุม The 4th International Postgraduate Research Colloquium และการทำ Proceedings (เป็นบทความวิจัย / วิชาการฉบับเต็ม)</p> <p>3. จัดการบรรยาย เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการตาม APA Style" ภายใต้อโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต เพราะการเขียนบทความทางจิตวิทยาและสาขาใกล้เคียงในวารสารที่มีมาตรฐานสากล มักใช้ APA Style</p> <p>4. จัดงบประมาณแก่นิสิตเพื่อการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ เช่น The 4th International Postgraduate Research Colloquium</p> <p>5. จัดกิจกรรมให้แก่นิสิต และ / หรือประชุมคณาจารย์เพื่อกระตุ้นและให้แนวทางในการนำเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนิสิต</p>	<p>1. จัดการประชุม และมีกรบรรยายเรื่องการจัดการจัดการความรู้ และมีเอกสารประกอบการประชุม รวมรวมผลสรุปการวิจัยที่นำเสนอผลการประเมินอยู่ในระดับที่พอใจค่อนข้างมาก</p> <p>2. จัด The 4th IPRC แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม 207 คน มี Research Abstract และ Proceedings จะพิมพ์ในเดือน มกราคม 2551</p> <p>3. จัดแล้วโดย อ.ดร. ดวงเดือน แซ่ตั้ง บรรยาย ได้รับความสนใจอย่างดี</p> <p>4. จัดให้แล้ว เป็นเงิน 30,000.- บาท</p> <p>5. ไม่ได้กระทำอย่างเป็นทางการ</p>

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่จะทำ	ผลการปฏิบัติงาน
- ร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ เพื่อผลิตงานวิจัยร่วมกัน	- ได้ริเริ่มเจรจาความร่วมมือเรื่องงานวิจัยกับอาจารย์ที่ต่างประเทศ เพื่อทำงานวิจัยร่วมกัน งานนี้จะให้ผลิตเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้ผลิตมีโอกาพัฒนาตามทางการวิจัยและภาษา	ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ Prof. Dr Doran French มีนักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าร่วมในกระบวนการวิจัย ซึ่งได้พัฒนาภาษาและความรู้ทางการวิจัย

เป้าหมายที่ 2 สร้างนักวิจัยและนักวิชาการด้านพฤติกรรมศาสตร์ที่มีความสามารถสูงและมีคุณธรรม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่จะทำ	ผลการปฏิบัติงาน
- หลักสูตรการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ปรับปรุงจุดแข็งใหม่ มีความเข้มแข็งทางวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและเน้นคุณธรรม	1. ที่ประชุมบริหารวิชาการของสถาบันฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สุภาพร ธนะชานันท์ เป็นประธานดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรต่อจากที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาศลักษณ์ ขันวัลดี และคณะ ได้ดำเนินการให้มีการวิจัยติดตามประเมินผลหลักสูตรที่ใช้อยู่ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ การสำรวจหลักสูตรใกล้เคียงทั้งในประเทศ และการดูงานการบริหารหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จ 2. ประชุมทำแผนวิชาการของสถาบันฯ ซึ่งมีเรื่องปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลัก	1. แต่งตั้งคณะกรรมการ แยกกลุ่มทำงาน ได้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงหลักสูตรจากกลุ่มย่อย ในเบื้องต้นแล้ว 2. เสนอแผนวิชาการแก่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยให้ ข้อเสนอแนะหลายประการ ซึ่งส่วนมากเป็นเรื่องงานวิจัย
- คณาจารย์ทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในหลักสูตรของสถาบันฯ	1. กระตุ้นคณาจารย์ให้ทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนของสถาบันฯ ถ้าไม่มีผู้ใดจะทำดำเนินการในข้อต่อไป คือ 2. ให้นักวิจัยของสถาบันฯ ทำโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นักศึกษาระดับสูงของสถาบันฯ	1. กระตุ้น แต่ไม่มีอาจารย์คนใดสนใจทำ 2. ยังไม่ได้มอบหมายให้นักวิจัยทำ

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่จะทำ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>- เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยและระเบียบวิธี</p>	<p>1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้มีการบรรยายทางวิชาการ (จัดครั้งที่ 1 เรื่อง "การเขียนบทความวิชาการตาม APA Style" ครังต่อไปจะเป็นรายการ "พบนักวิจัยคุณภาพ" ดังที่กล่าวข้างต้น (จะให้นิสิตเสนอรายชื่อนามาร่วมด้วย)</p> <p>2. จัดการสนทนาวិชาการ เรื่อง "โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก" ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย โพธิ์สิตา ผู้ประสานงานโครงการนี้ ฝ่ายสังคมศาสตร์ ของ สกว.</p>	<p>1. ดำเนินการ ดังที่ได้กล่าวแล้ว</p> <p>2. ดำเนินการแล้ว</p>
<p>- การเรียนการสอนมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น เพื่อขยายความรู้และประสบการณ์ของนิสิตและเพิ่มความน่าสนใจของหลักสูตร</p>	<p>1. ปีงบประมาณ 2551 จะเตรียมไว้เพื่อการเชิญนักวิชาการต่างชาติมาสอน / สปรบระยะสั้น แบบที่เคยเชิญ Dr. Max Sully จาก Murdoch University มาแล้วประสบความสำเร็จอย่างดี</p> <p>2. สนับสนุนการให้นิสิตไปเสนอผลงานวิจัยในการประชุมนานาชาติ โดยจัดงบประมาณให้ในปีงบประมาณ 2551</p>	<p>1. ปี 2550 ยังไม่ได้ทำ อาจารย์ทำได้ในปี 2551 ตามที่เสนอ</p> <p>2. จัดงบประมาณให้ แต่เงินยังไม่ได้รับมาฉบับเสนอ</p>

เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่จะทำ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>- นิสิตบริการวิชาการแก่สังคม</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันฯ ในโครงการ "พัฒนาครอบครัวเข้มแข็งและเยาวชนคุณภาพ ด้วยเครือข่ายครอบครัว โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครนายก" และโครงการบริการวิชาการอื่น ๆ ของสถาบันฯ 2. สถาบันฯ สนับสนุนให้นิสิตริเริ่มการบริการวิชาการแก่ชุมชนเอง โดยสนับสนุนงบประมาณให้ หรือความช่วยเหลืออื่น ๆ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. นิสิตทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้เข้าร่วมในโครงการนี้และโครงการอื่นของสถาบันฯ 2. นิสิตปริญญาเอกกลุ่มที่ 5 ของสถาบันฯ ได้ริเริ่มกิจกรรมบริการชุมชนแก่โรงเรียน 2 โรงเรียน โดยพัฒนาให้นักเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่ อ. ปากช่อง นครราชสีมา

เป้าหมายที่ 4 สืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ติงาม

แผนงาน	กิจกรรม / โครงการที่จะทำ	ผลการปฏิบัติงาน
<p>- นิสิตศึกษาดูงานวัฒนธรรม คุณธรรม ที่ตั้งงามของไทย</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมให้นิสิตแต่งกายให้เหมาะสมเวลาการเรียน 2. ส่งเสริมกิจกรรมที่รักษาประเพณีที่นิติตจัด เช่น กิจกรรมการไหว้ครู โดยการจัดงบประมาณสนับสนุน และอำนวยความสะดวกที่อื่น ๆ 3. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมให้นิสิตเข้าร่วม โดยให้การสนับสนุนในรายวิชาและสนับสนุนงบประมาณแก่ยุทธศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อการจัด 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดิติดภาพการแต่งกายที่เหมาะสมของนิสิต 2. ช่วยเหลือนิสิตในการจัดงาน 3. มีปฏิบัติธรรมในวิชา วม 787 สนับสนุนงบประมาณบางส่วน